



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด
พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ของโรงพยาบาลแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงพยาบาลแม่ออน ได้ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑๕๖ รายการ นั้น

จังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงพยาบาลแม่ออน ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด ดังนี้

๑. ในการขายทอดตลาดครั้งนี้ ให้ผู้เข้าประมูลราคา เสนอราคาด้วยวาจา โดยเสนอราคาเป็นเงินบาทและต้องเสนอราคาพัสดุที่ขายทอดตลาดเป็นราคาเหมารวมแต่ละกอง และเสนอราคาเริ่มต้นไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการขายทอดตลาดจะพิจารณาผู้เสนอราคาสูงสุดแต่ละกอง ให้เป็นผู้ชนะการประมูล โดยคณะกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นว่าตกลงรับราคาก็ได้

๒. ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่ออน และเจ้าหน้าที่จะได้นำไปดูสภาพพัสดุ ที่โรงเก็บพัสดุชำรุด โรงพยาบาลแม่ออน หากผู้เข้าร่วมประมูลไม่มารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดตามวันเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลนั้นได้รับทราบรายละเอียดและตรวจดูสภาพพัสดุแล้ว

๓. ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลข ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแพทย์แผนไทย พร้อมวางเงินประกัน จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยชำระเป็นเงินสด และจะได้รับแผ่นป้ายหมายเลขที่ใช้ในการเสนอราคา และจะคืนให้เมื่อเสร็จสิ้นการขายทอดตลาด โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาด เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคา จังหวัดเชียงใหม่ จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาดและจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา ๑๐.๔๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการประมูล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมมิตร สิงห์ใจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ออน

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่